

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG

Bác sĩ CK II Trịnh Trần Huân – Khoa Ngoại Tổng Hợp BV Đa Khoa Tỉnh Bình Định

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng là bệnh lý ung thư của đường tiêu hóa rất hay gặp và thường được phát hiện muộn do đó bệnh lý ung thư đại trực tràng để lại rất nhiều khó khăn cho việc điều trị. Phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị chính cho bệnh ung thư đại trực tràng. Ngày nay phẫu thuật nội soi đã có rất nhiều tiến bộ trong điều trị bệnh lý ung thư của đường tiêu hóa. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài này với mong muốn đánh giá lại phương pháp điều trị bệnh lý ung thư đại trực tràng bằng phẫu thuật nội soi. **Đối tượng NC:** Bệnh nhân ung thư đại trực tràng được phẫu thuật nội soi chương trình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. **Thời gian NC:** Từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2020. **Phương pháp NC:** Nghiên cứu tiền cứu, mô tả hàng loạt ca bệnh. **Mục tiêu NC:** (1) Khảo sát các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng. (2) Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị ung thư đại trực tràng. **Kết quả NC:** Qua 48 trường hợp đưa vào nghiên cứu (NC), chúng tôi ghi nhận tuổi thường gặp là từ 50-59 tuổi. Đa số người bệnh ung thư đại trực tràng được phát hiện ở giai đoạn khá muộn, cụ thể: giai đoạn T4a chiếm 66.7%, giai đoạn T4b chiếm 10.4% và hai giai đoạn sớm T2 & 3 chỉ chiếm 22.9%. Không ghi nhận trường hợp ung thư đại trực tràng bị tai biến xảy ra trong lúc mổ, không có trường hợp ung thư đại trực tràng tử vong sau mổ. Có 9/48 trường hợp ung thư đại trực tràng chiếm tỷ lệ 18,8% có biến chứng sớm xảy ra sau mổ: Trong đó có 4/48 (8,33%) trường hợp tụ dịch ổ bụng ở mức độ nhẹ chỉ cần điều trị nội khoa bệnh ổn không cần phải chọc hút qua siêu âm. 3/48 trường hợp chiếm tỷ lệ 6.25% có nhiễm trùng vết mổ và trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ bị rò miệng nối là 2/48 chiếm tỷ lệ 4,16%. **Kết luận:** Ung thư đại trực tràng là bệnh lý thường hay gặp ở sau tuổi 50 và đa số thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn chiếm tỷ lệ 77,1%. Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng là phẫu thuật an toàn và khả thi. **Kiến nghị:** Phẫu thuật nội soi có thể được áp dụng rộng rãi cho các bệnh nhân ung thư đại trực tràng đúng chỉ định. Trong kỹ nguyên của phẫu thuật nội soi thì cách tiếp cận của nội soi cũng khác so với mổ mở và phẫu thuật nội soi ngày càng được mở rộng không những cho bệnh lý đại trực tràng mà còn có thể cho cả bệnh lý về ổ bụng cũng như việc thu hẹp dần mổ mở./.